

BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM
30 NĂM TÁI LẬP TỈNH
TIỂU BAN NỘI DUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/TBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2019

V/v xin ý kiến dự thảo bài Diễn
văn và bài phát biểu tại Lễ Kỷ
niệm 30 năm tái lập tỉnh

IT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 1120
	Ngày: 12/6/2019
	Chuyên:

Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 02/4/2019 của Ban Tổ chức Lễ, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 610-TB/TU ngày 21/5/2019 và Kết luận của đồng chí Trưởng Ban tổ chức Lễ tại Thông báo số 115/TB-UBND ngày 31/5/2019, Tiểu ban Nội dung đã dự thảo bài Diễn văn của lãnh đạo tỉnh và bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước kèm theo Công văn số 644/TBND gửi Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị xem xét, trình dự thảo đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để chuẩn bị tốt nhất cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Tiểu ban Nội dung kính đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia góp ý dự thảo bài Diễn văn và bài Phát biểu (*đính kèm theo*), gửi lại Tiểu Ban Nội dung (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Tiểu ban Nội dung) **chậm nhất ngày 17/6/2019** để kịp hoàn chỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbnt438.



PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Đặng Ngọc Dũng

DIỄN VĂN CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
Tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi
(01/7/1989-01/7/2019)

Kính thưa:.....

Thưa đồng chí, đồng bào,

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, tự hào của những người con đất Quảng, quê hương của núi Ấn sông Trà, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh: 01/7/1989 - 01/7/2019 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Trong thời khắc xúc động và thiêng liêng này, lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tinh nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các vị tướng lĩnh, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, quý vị đại biểu, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng chí, đồng bào

Địa danh Quảng Ngãi chính thức xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn 400 năm, năm 1602, khi chúa Nguyễn Hoàng quyết định đổi tên phủ Tư Nghĩa thuộc dinh Quảng Nam thành phủ Quảng Nghĩa. Trải qua biết bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, của sự sáp nhập và chia tách các đơn vị hành chính, nhưng danh xưng Quảng Ngãi vẫn trường tồn, gắn bó máu thịt với vùng đất có thể núi hình sông, địa linh, nhân kiệt, nơi sinh ra và lớn lên của biết bao lớp người kiên trung, anh dũng làm nên một Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường. Đến năm 1989, thể theo Nghị quyết của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Quảng Ngãi được tái lập thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh, tách ra từ tỉnh Nghĩa Bình. 30 năm qua, với một ý chí sắt đá, với nỗ lực vươn lên không mệt mỏi, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Quảng Ngãi đã đạt được những thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản diện mạo của quê hương núi Ấn sông Trà về mọi mặt từ kinh tế đến văn hóa-xã hội và an ninh, quốc phòng.

Về kinh tế, ba mươi năm qua, Quảng Ngãi đã có bước chuyển mình ngoạn mục, tốc độ tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người tăng lên rõ rệt, cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh tế và xã hội được tăng cường, đời sống nhân dân được cải thiện. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ chậm phát triển, đến nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng gấp 19 lần so với 30 năm trước, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng gấp 123 lần; dịch vụ tăng gấp hơn 20 lần; nông, lâm nghiệp và thủy sản gấp 5 lần. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân gần 11%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng đều qua các năm và vượt mức 33 triệu đồng/người năm 2018. Từ chỗ ngân sách năm

1989 chỉ đạt 16 tỷ đồng, chủ yếu phụ thuộc vào các doanh nghiệp quốc doanh và thuế sử dụng đất nông nghiệp, đến nay, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 20.000 tỷ đồng, gần 8.000 doanh nghiệp đang hoạt động, hơn 500 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 230 ngàn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động tại chỗ.

Lĩnh vực công nghiệp phát triển vượt bậc, với nhiều bước đột phá. Những năm 1990, nền công nghiệp của tỉnh chủ yếu là các sản phẩm truyền thống, sản lượng nhỏ, giá trị thấp, đến nay, đã hình thành các nhà máy sản xuất, chế biến sản phẩm công nghiệp có công suất lớn, giá trị gia tăng cao. Điển hình là Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy công nghiệp nặng Doosan hay Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. Những nhà máy, tổ hợp này đã tạo bước chuyển hướng bản lề và sẽ tiếp tục làm động lực dẫn dắt ngành công nghiệp tỉnh nhà, không chỉ đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, tạo hàng ngàn công ăn việc làm cho con em địa phương, mà còn tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. Từ 43 xí nghiệp công nghiệp quốc doanh và khoảng 7.000 cơ sở tiểu thủ công nghiệp năm 1989, đến nay, toàn tỉnh đã có gần 20.000 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, cơ sở tiểu thủ công nghiệp; Khu kinh tế Dung Quất, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), các khu công nghiệp Quảng Phú, Tịnh Phong và 18 cụm công nghiệp ở các địa phương hoạt động ngày càng hiệu quả, là bộ phận đưa Quảng Ngãi thành địa phương có các sản phẩm công nghiệp có giá trị lớn, các sản phẩm siêu trường, siêu trọng cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu đi gần 20 nước tiên tiến trên thế giới.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch không ngừng được mở rộng. Hàng hóa cung ứng trên thị trường ngày càng đa dạng, phong phú, mạng lưới phân phối được mở rộng và phủ khắp đến vùng nông thôn, kể cả vùng sâu, vùng xa. Hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị ngày càng phát triển mạnh mẽ, chất lượng hàng hoá ngày càng đảm bảo, tạo thuận tiện, sự yên tâm cho người tiêu dùng. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao, gần 600 triệu USD, gấp hơn 700 lần so với 30 năm trước. Hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm có trên 1 triệu du khách trong và ngoài nước đến với tỉnh, doanh thu đạt gần 1 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 70 lần so với năm 1989.

Hệ thống giao thông ngày càng thuận lợi, đồng bộ. Đến nay, tổng chiều dài các tuyến đường trên địa bàn tỉnh gần 10 ngàn km, gấp 7 lần so với trước đây. Hạ tầng đô thị từng bước hoàn thiện, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, tỷ lệ đô thị hóa đạt 22,55%.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản có bước phát triển ổn định; nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nông dân được nâng lên. Giá trị sản xuất nông lâm và thủy sản tăng trưởng qua từng năm, đến nay quy mô tăng gấp 5 lần so những năm đầu tái lập tỉnh. Đại công trình thủy lợi Thạch Nham cơ bản hoàn thành năm 1997 tưới cho hơn 30 ngàn hecta đất canh tác, được xem là cuộc "cách mạng xanh" trải rộng khắp làng mạc, ruộng đồng Quảng Ngãi. Diện tích gieo sạ, năng suất cây trồng tăng lên đáng kể. Nhiều tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần tăng năng suất và chất lượng. Chương trình xây

dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Cùng với phát triển kinh tế, **lĩnh vực văn hoá, xã hội**, xây dựng con người có bước phát triển mạnh mẽ và là yếu tố đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Công tác giáo dục, y tế, đời sống văn hóa, xã hội ngày càng được nâng cao; giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội được đảm bảo. Hệ thống giáo dục từng bước hoàn thiện, đội ngũ cán bộ, giáo viên được đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ; cơ sở vật chất từng bước được đầu tư khang trang; chất lượng giáo dục được củng cố, phát triển toàn diện. 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; hơn 70% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Trường trung học cơ sở, phổ thông trung học chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ cao hơn trung bình so với cả nước.

Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao; mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố về số lượng và chất lượng; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em được chú trọng. Hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở đã được củng cố, hoàn thiện, hầu hết các cơ sở y tế đã được đầu tư xây dựng mới. Cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sĩ và các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động ngành y tế đều cải thiện, tốt hơn qua từng năm.

Giải quyết việc làm được đặc biệt quan tâm và đạt kết quả cao. Tỷ lệ lao động tham gia hoạt động kinh tế có chiều hướng tăng cao, từ mức 45% năm 1996 lên mức 67% năm 2018. Tỷ lệ lao động thất nghiệp giảm dần qua các năm, đến nay ở khu vực thành thị giảm còn 3,7%, nông thôn còn 8,5%.

Công tác giảm nghèo có nhiều tiến bộ, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tích cực, đặc biệt là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao, nhất là đối tượng thuộc chính sách bảo trợ xã hội.

Vị trí, vai trò của văn hóa, con người đối với sự phát triển ngày càng được khẳng định; dân trí từng bước được nâng lên. Những đức tính: giàu lòng nhân ái, yêu lẽ phải, trung thực, thẳng thắn, hiếu học, cần cù, tiết kiệm, sáng tạo, nhẫn nại, cố kết cộng đồng của con người Quảng Ngãi được kế thừa và phát huy. Các giá trị mới về văn hóa, con người của thời kỳ công nghiệp hóa, hội nhập như năng động, cởi mở, thân thiện, hợp tác, chia sẻ, thích ứng nhanh với cái mới, khát khao làm giàu đang hình thành và được khẳng định; giao lưu, hợp tác về văn hóa của tỉnh từng bước được mở rộng, làm phong phú đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được củng cố ngày càng vững mạnh; bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật, kỷ cương, chống các hành vi quan liêu,

những nhiều, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, hách dịch trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao; công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo đạt kết quả tốt, bảo đảm giữ vững ổn định xã hội.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường; nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được giữ vững; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân mà nền tảng là khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu. Đảm bảo an ninh vùng chiến lược, trọng điểm; giữ vững an ninh tuyến núi, tuyến biển, hải đảo. Lực lượng vũ trang được xây dựng đủ số lượng, ngày càng vững mạnh toàn diện, chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Các lực lượng chuyên trách giữ gìn an ninh, trật tự được bổ sung và tăng cường cả về lượng và chất.

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại có nhiều bước chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng về ngoại giao chính trị, kinh tế và văn hóa, từng bước làm cầu nối, xúc tiến và thúc đẩy hợp tác quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng chí, đồng bào

Mặc dù đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng trong 30 năm qua, nhưng Quảng Ngãi vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là vùng nông thôn, miền núi, các đối tượng chính sách xã hội, người lao động có thu nhập thấp và đồng bào dân tộc thiểu số. Nền kinh tế tiếp tục phải cải thiện chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Các lĩnh vực văn hoá xã hội phát triển về bề rộng, nhưng nhiều mặt còn hạn chế về chất lượng; các thách thức về môi trường, biến đổi khí hậu; tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội còn hiện hữu; nguồn vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm, các hạ tầng thiết yếu còn thấp.

Trong bối cảnh những thời cơ thuận lợi và những khó khăn, thách thức to lớn đan xen, để tận dụng được thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước đã đề ra là “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đòi hỏi ý chí, lòng quyết tâm, sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh.

Trong thời gian đến, cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế và thành tựu đã đạt được trong những năm qua, cùng đoàn kết phấn đấu, nỗ lực, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó, tập trung vào 03 nhiệm vụ trọng tâm là: Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; Phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển đảo; Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và 03 nhiệm vụ đột phá: Phát triển công nghiệp; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo tốt các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở trong sạch vững mạnh, có năng lực và sức chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh

ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng chí, đồng bào

Nhìn lại chặng đường 30 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Ngãi vô cùng tự hào về những thành tựu to lớn đã đạt được; những thành tựu tạo cho tỉnh một diện mạo mới, vị thế mới, trở thành tỉnh phát triển công nghiệp của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang kinh tế Đông Tây. Đạt được những thành tựu này là nhờ sự nỗ lực phấn đấu liên tục của cả hệ thống chính trị và cộng đồng các dân tộc anh em trong tỉnh; là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất và trí tuệ, được Đảng và Nhà nước ghi nhận thông qua việc tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhất mà hôm nay chúng ta vinh dự đón nhận.

Trong giờ phút trang trọng này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, tôi bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Xin trân trọng gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến các gia đình liệt sĩ, các đồng chí lão thành cách mạng, các vị tướng lĩnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng về những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển một Quảng Ngãi văn minh, giàu đẹp. Tôi trân trọng bày tỏ lòng tri ân trước sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước, sự đóng góp quý báu của các nhà khoa học, giới trí thức, doanh nhân, bạn bè và những người con Quảng Ngãi ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài đã chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nhất trí thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, phát triển của tỉnh nhà trong suốt 30 năm qua.

Nhân Lễ kỷ niệm trọng thể này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa về vang, đoàn kết, nhất trí, chung sức chung lòng, phát huy nội lực, tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cuối cùng, một lần nữa, xin trân trọng kính chúc đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, quý vị đại biểu và toàn thể đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

**PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TẠI
LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH QUẢNG NGÃI**

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng,

Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý,

Thưa các đồng chí, đồng bào.

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng toàn thể quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Quảng Ngãi là tỉnh nằm khu vực duyên hải miền Trung, có vị trí chiến lược quan trọng, có tiềm năng lớn về kinh tế biển, đảo. Quảng Ngãi cũng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, được kết tinh và thăng hoa từ sự giao thoa, tiếp biến của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ nền văn hóa Sa Huỳnh đến văn hóa Đại Việt; quê hương của nhiều anh hùng hào kiệt, tướng lĩnh tài ba gắn liền với những chiến công hiển hách trong lịch sử đấu tranh của dân tộc. Với truyền thống yêu nước và cách mạng, các thế hệ người Quảng Ngãi luôn nêu cao tinh thần quật cường trong chiến đấu, không quản hy sinh, gian khổ lập nên nhiều chiến công vang dội trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.

Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã một lòng theo Đảng, vượt qua muôn vàn khó khăn, hy sinh gian khổ, chiến đấu kiên cường, bất khuất, tạo nên những chiến thắng lịch sử quan trọng như: Khởi nghĩa Ba Tơ, Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi; Chiến thắng Vạn Tường, Ba Gia... góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau 30 năm tái lập tỉnh, mặc dù xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng lớn; công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, cơ sở vật chất nghèo nàn, thu nhập bình quân đầu người thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, song với ý chí và quyết tâm vượt khó vươn lên của hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và sự hỗ trợ giúp đỡ của các Bộ ngành trung ương, tạo nên sự phát triển vượt bậc và đạt được nhiều thành quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Quảng Ngãi luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tục; Đặc biệt là sau khi Khu

kinh tế Dung Quất đi vào hoạt động, đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa; sản xuất nông nghiệp có bước phát triển ổn định, tăng năng suất và chất lượng, từng bước hình thành vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến. Thu hút đầu tư được đẩy mạnh, nhiều dự án lớn như Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, Dự án Khu liên hiệp sản xuất thép Hòa Phát – Dung Quất...được đầu tư đưa vào hoạt động, góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển nhanh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông đường bộ, các khu công nghiệp, góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển. Bộ mặt đô thị, nông thôn của tỉnh có nhiều đổi mới, nông nghiệp nông thôn được quan tâm đầu tư, tạo sự phát triển bền vững. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội ngày càng được nâng cao và đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh và phát triển; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh; giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm phát triển; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi trong 30 mười năm qua đã làm thay đổi diện mạo của một vùng đất nghèo khó năm xưa và tạo cơ sở, nền tảng để cho tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong suốt 30 năm qua.

Thưa đồng chí, đồng bào,

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, với những thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, gắn với nâng cao đời sống cho nhân dân. Là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí, điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển công nghiệp, cảng biển, kinh tế biển và kết nối thuận lợi với các tỉnh khu vực Tây Nguyên, phía Nam của Lào và vùng đông Bắc Campuchia; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tiềm năng, lợi thế của địa phương, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, huy động các nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Để Quảng Ngãi tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian đến, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn với cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp và dịch vụ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững. Ưu tiên thu hút đầu tư

các ngành công nghiệp chế tạo, chế biến, du lịch, nông nghiệp từ các nước công nghiệp phát triển để phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

Thứ hai, Tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội như: Dự án mở rộng Khu kinh tế Dung Quất (giai đoạn II), Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đường cao tốc; các dự án về du lịch ven biển, cảng biển, hạ tầng khu kinh tế Dung Quất. Nghiên cứu, tạo cơ chế mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động gắn với đào tạo nghề để cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cho các ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp và dịch vụ du lịch trong tỉnh.

Thứ tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Tập trung phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ phát triển các ngành công nghiệp thực phẩm, chế biến; ứng dụng khoa học, công nghệ và cơ giới hóa trong sản xuất; khuyến khích nông dân thành lập doanh nghiệp, Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Huy động các nguồn lực từ nhân dân để xây dựng nông thôn, tạo ra bộ mặt phát triển mới cho vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho nhân dân; Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Thứ sáu, Tập trung làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thưa đồng chí, đồng bào.

Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh là dịp để chúng ta nhìn lại những kết quả đạt được và tiếp tục khẳng định quyết tâm vươn lên để phát triển. Với truyền thống

đấu tranh cách mạng và kết quả đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, khai thác tiềm năng, lợi thế để tiếp tục phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX đã đề ra; xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển, bền vững, ngày càng giàu đẹp.

Tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cùng toàn thể quý vị đại biểu, đồng chí, đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!
